



นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ศูนย์กลางการขนส่งแห่งภาคอีสาน (Logistics Park)

ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563

อุดรธานี : ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคอีสาน (Logistics Park)

บริษัทมีแผนการพัฒนาพื้นที่กว่า 600 ไร่ ที่อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ-หนองคาย เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ Logistics Park ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเป็นเส้นทางผ่านของรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงจากจีน โดยในระยะที่ 1 ให้บริการ การขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางบก และเชื่อมกับระบบขนส่งทางราง สถานีหนองตะไก่อ่ ความคืบหน้าปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 3 หลัง พื้นที่รวมกว่า 27,000 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ผู้บริหาร กนอ. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างนิคมฯอุดรธานี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คุณอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการ และ คุณพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธ์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายอัฒพล จิรวัดมนัจรรยารองผู้อำนวยการ สายงานยุทธศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร กนอ. และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาและการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (BOI) ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (BOI) และคณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งรับทราบความต้องการของนักลงทุน เพื่อนำไปปรับใช้กับนโยบายให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนในแต่ละพื้นที่ โดยมีคุณอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าการพัฒนาโครงการฯ ในโอกาสนี้เพื่อจูงใจให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯอุดรธานีมากขึ้น จึงขอให้ BOI พิจารณาให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักลงทุนในนิคมฯอุดรธานีต่อไปด้วย

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นิคมฯอุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ 1/2563 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากชุมชนรอบนิคมฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการ EIA โดยมี คุณพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ พร้อมทั้งได้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิ่งแวดล้อม แก่คณะกรรมการฯ โดยบริษัทที่ปรึกษา กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม และในช่วงบ่ายได้นำคณะกรรมการฯลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด

เลขที่ 55/55 หมู่ 7 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

www.udonindustrial.com www.facebook.com/udonthani.industrial

